



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 6 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 250 ราย เสียชีวิตคงที่ 95 ราย รักษาหายแล้ว 27,948 ราย ยังรักษาอยู่ 1,528 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,571 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 133,001,792 ราย เสียชีวิต 2,885,151 ราย รักษาหาย 107,247,797 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ กัมพูชา สั่งจหน.เตรียมออกรักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน หลังยอดติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่องรพ.รับไม่ไหว ญี่ปุ่น โอซากา กำลังได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษ ที่ติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมและวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจใช้ไม่ได้ผล ทำให้มีผู้ป่วยอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในรพ.ต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางการท่องเที่ยวสั่งล็อกดาวน์แบบจำกัดพื้นที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5-30 เม.ย.นี้ ขณะที่รัฐบาลเร่งประชุมหารือรับมือการระบาดระลอก 4 เนื่องจากอีกราว 100 วัน จะเริ่มงานแข่งขันโอลิมปิกล่าสุดเกาหลีเหนือประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมแข่งขัน องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) เผยว่า มีความเชื่อมโยงกันระหว่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา และอาการกล้ามเนื้อตื้อตัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่า อะไรทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับดังกล่าวขึ้น สหรัฐฯ หาช่องทางแบ่งปันวัคซีนโควิดให้ประเทศอื่นโดยเร็วที่สุด เพราะการแพร่ระบาดโควิดในสหรัฐฯ จะจบลงไม่ได้ หากยังมีการแพร่ระบาดทั่วโลก ขณะเดียวกันพบคนวัยแข็งแรงและอายุไม่มาก ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น หวั่นเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว สิงคโปร์พร้อมใช้พาสปอร์ตดิจิทัล หนังสือรับรองการตรวจโรคโควิด-19 และเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์ใหม่สถานบันเทิงในกทม.และจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ สยามกีฬา แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์ โปสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก newtv.innnews workpointtoday thebangkokinsight)

-ผู้ว่าฯ กทม. นำคณะลงพื้นที่ จุดให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ในซอยทองหล่อ 10 และศูนย์บริการสำนักสาธารณสุขที่ 21 วัดธาตุทอง เพื่อติดตามการฉีดวัคซีนพระราชทานให้กลุ่มเสี่ยง ซึ่งสัมผัสเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ล่าสุดมีสถิติผู้ติดเชื้อ 118 ราย และรอผลตรวจ 1,000 ราย กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง สถานบันเทิงย่านทองหล่อ 5 แห่ง ประมาณ 300 คน ส่วนวันที่ 7-9 เม.ย.จะฉีดให้อีกวันละ 600 คน บริเวณลานกีฬาแสงทิพย์ จะทำให้มียอดการฉีดวัคซีนโควิด รวม 2,000 - 3,000 คน โดยเตรียมวัคซีนโควิดของซิโนแวคไว้ 6,000 โดส และ เตรียมวัคซีนโควิดจากแอสตราเซนเนกาเพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เหตุที่โรคโควิด คุกคาม เนื่องจากผู้ประกอบการ ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนตามที่ภาครัฐกำหนด ดังนั้นมาตรการปิดสถานบันเทิง ในเขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค ทั้งหมด 196 แห่ง โดยกำหนดให้ปิดตั้งแต่วันที่ 6-19 เม.ย.64 ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดการระบาดจะสั่งปิดเป็นจุดๆ จนกว่าจะคุมสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ สยามกีฬา แนวหน้า) เว็บไซต์ (โปสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ)

-มีการติดเชื้อเพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆ เชื่อมโยงสถานบันเทิงในกทม. ดังนี้ **นนทบุรี** พบผู้ป่วยยืนอีก 19 ราย อยู่ อ.เมือง 4 ราย อ.ปากเกร็ด 5 ราย อ.บางบัวทอง 5 ราย อ.บางใหญ่ 3 ราย อ.บางกรวย 2 ราย **ภูเก็ต** พบผู้ติดเชื้อโควิดมาร่วมงานปาร์ตี้ คัลเลอร์บีชไซด์ มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม. **อยุธยา** พบผู้ติดเชื้อชาย ชาวญี่ปุ่น อายุ 46 ปี ผู้บริหารโรงงานแห่งหนึ่ง ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา มีประวัติไปสถานบันเทิง ย่านทองหล่อ **ชลบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 23 คน เชื่อมโยงคลัสเตอร์คริสตัลคลับ 17 คน และเป็นพนักงานในร้านคริสตัล อีก 1 คน **ระยอง** ติดเชื้อ 1 รายรับเชื้อมาจากญาติเป็นนักดนตรีย่านทองหล่อ **สระแก้ว** ติดเชื้อเพิ่ม 2 คน เป็น ผู้จัดการร้านโบว์ลิ่งผับ เชื่อมโยงกับคริสตัลคลับ ทองหล่อ และ ภรรยา มีผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง 123 คน เสี่ยงสูง 23 คน เสี่ยงต่ำ 100 คน **ลำปาง** ติดเชื้อโควิด 1 ราย เป็นหญิง อายุ 23 ปี มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงทองหล่อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย รอผล 7 เม.ย.นี้ **นครปฐม** ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 24 ปี สัมผัสจากสถานบันเทิง อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

- **เชียงใหม่** พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 ราย เป็นหญิง จ.พะเยา นำจะรับเชื้อจากร้านวอร์มอัพ และร้าน GROUND อีกรายเป็นชายเดินทางมาจ.เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3425 ทราบว่า เพื่อนชาวจีนติดเชื้อ จึงไปตรวจและพบเชื้อ มีประวัติเดินทางไปกับเพื่อนที่กทม. และห้างพันทิปพลาซ่า รวมมีผู้ติดเชื้อใหม่ 6 ราย กลุ่มเสี่ยงประมาณ 200 กว่าราย ต้องรอการตรวจสถานบริการเพิ่มเติม

-คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ มีมติให้ปิดร้านวอร์มอัพคาเฟ่ และร้านกราว์น 14 วัน เพื่อทำความสะอาด จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพนักงานในร้านทั้ง

2 แห่ง ให้ทุกคนกักตัว 14 วัน และมีคำสั่งให้สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง ปิดเวลา 23.00 น. ร้านอาหารเปิดได้แต่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 23.00 น.

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ)

- ผกก.สภ.บ้านโป่ง นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารกึ่งผับ Pee 1 (ปีหนึ่ง) หลังได้รับรายงานว่า ทางร้านจัดคอนเสิร์ตวง “แคลช” ฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดราชบุรี พบกลุ่มนักเที่ยวชายหญิงกว่า 700 คน แออัดอยู่ภายในร้านและนอกร้าน สั่งปิดบริการและทำการตรวจค้นพบยาเคตามีนถูกทิ้งในชักโครกห้องน้ำ ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับสถานบริการ และจะเสนอ ผวจ.ราชบุรี ให้มีคำสั่งปิดสถานบริการด้วย

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) ,เว็บไซต์ (มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ผู้จัดการ สยามรัฐบ้านเมือง แนวหน้า 77kaoded nationtv. Sanook)

-จ.ประจวบคีรีขันธ์ แกลง พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่เป็นสามภรรยาใน อ.หัวหิน เดินทางมาจาก จ.นนทบุรี มาเยี่ยมญาติที่ชุมชนเพชรสระสงเคราะห์เทศบาลเมืองหัวหิน มีอาการป่วย เข้ารับการรักษาที่ รพ.กรุงเทพ-หัวหิน ตรวจพบเชื้อโควิด เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อได้แก่ เพื่อนและญาติ 5 คน ที่ไปเที่ยวผับมาซาหัวหิน พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ส่วนอีก 2 ราย รอניתเก็บตัวอย่าง ส่วนเพื่อนและญาติอีก 4 คนที่ไปร้านดิงเกาหลี่ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยใหม่ 6 ราย แจ้งประชาชนที่ไปผับมาซา หัวหิน วันที่ 30 มี.ค. และร้านดิงเกาหลี่ หัวหิน วันที่ 1 เม.ย. ไปตรวจคัดกรองโควิด ขณะที่ยังจังหวัดมีคำสั่งปิดผับมาซา 14 วัน และให้พนักงานกักตัวอาการอยู่ที่บ้าน มีรายงานข่าวแจ้งว่า อาจพบผู้ติดเชื้ออีกหลายราย จากการผับมาซา อ.หัวหิน เนื่องจากคืนวันที่ 30 มี.ค.64 มีการจัดคอนเสิร์ตโดยศิลปินแร็ปชื่อดัง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง เปิดถึงเวลา 02.00 น.ซึ่งนำชุดคำสั่งจังหวัดขณะที่คืนวันที่ 5 เม.ย. เดิมมีคิวการแสดงของ ดา เอ็นโดฟิน นักร้องชื่อดัง แต่เจ้าตัวแจ้งงดการแสดงและขอกักตัว 14 วันหลังพบทีมงานติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ ข่าวหุ้น)

- AIS ออกประกาศ พบพนักงาน 1 รายติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 17 โดยพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ChiangmaiNews)

-ลำปางพบหญิงสาววัย 23 ปี ติดโควิด 1 ราย มาจากกทม.ก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อนชายในเมืองลำปาง

2.มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- ผู้ใช้ستاแกรมชื่อ "cheftonn" หรือ เชฟตัน อิติภูธร ทัศนชาจร เชฟชื่อดัง กรรมการรายการ ท็อปเชฟ ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "วอนผู้มีอำนาจ ตัดสินใจให้รอบคอบ ร้านอาหารที่งัดมาอ้าปากกันได้ ร้านคนหวังว่าสงกรานต์จะช่วยยดลดความเสียหายที่เหลือน้อยเหลือเกินของร้านต่างๆ การกลับมาปิด3ทุ่ม และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน คือโทษประหารดีๆเอง เคสต่างๆที่เพิ่มขึ้นมา มาจากไหนทุกคนรู้ดี ปิดให้ถูกจุด อย่าเหมารวม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ workpointtoday)

-นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกษมาคมกัตตาคารไทย ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ขอความเป็นธรรมเรื่องการจัดการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง-กลุ่มนักเที่ยวกลางคืน โดยขอให้นายกฯและ ศบค. มองและควบคุมการแพร่ระบาดให้ถูกต้องถูกจุด และมีความเป็นธรรมต่อธุรกิจร้านอาหารด้วย โดยเปิดบริการได้ถึง 23.00 น. และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เหมือนเดิม ผู้ประกอบการร้านอาหารมั่นใจเกิน 100% ว่า จะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อสมาคมขอให้นายกฯเข้าใจเห็นใจ และให้ความเป็นธรรมกับร้านอาหารและกัตตาคารจำนวนหลายหมื่นราย เช่นเดียวกับสตรีทฟู้ดในพื้นที่อีกกว่าแสนราย จะได้รับผลกระทบแน่นอน การให้ร้านอาหารที่ไม่ได้เป็นสาเหตุ และไม่มีความเป็นต้นตอของการแพร่ระบาด ต้องมารับผลกระทบด้วยการโดนปิด 21.00 น. และห้ามขายแอลกอฮอล์นั้น ถือ เป็นมาตรการที่ใช้เหวี่ยงแหเป็นวงกว้างเกินไป ทำให้มีผลกระทบอันใหญ่หลวง พร้อมความเสียหายที่รัฐบาลจะรับผิดชอบไม่ไหวอย่างแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ สยามกีฬา แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก โฟสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ จส.100 nationtv. workpointtoday thestandard)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวว่า ทาง ศบค.ชุดเล็กได้ประชุมร่วมกับ สธ.แล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการ ล็อกดาวน์ หรือกักตัว หากไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แต่อาจต้องเฝ้าระวัง ก็ให้ใช้ชีวิตตามปกติ ทั้งนี้การติดเชื้อช่วงหลังเกิดจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ ก็ต้องระวัง ส่วนสงกรานต์นี้ประเพณีคือให้กลับไปขอพร บูพการี ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่กลับไปสนุกเฮฮา กินเหล้าหรือไปเที่ยวในที่ที่มีคนหมู่มาก ซึ่งในช่วงนี้มีการระบาดโควิด-19 ค่อนข้างเยอะ ก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุม ที่มีคนหมู่มาก ขณะที่เรื่องการเดินทางเป็นเรื่องปกติ พื้นที่สีแดงคือร้านอาหาร เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้มีการจัดการแสดง มีดนตรี มีการเต้นรำกัน ทุกอย่างต้องปิดก่อนเวลา 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนส่วนใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งหลังสงกรานต์สิ่งที่เห็นก็คือการติดเชื้อลดลงและอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงด้วย หากสถานการณ์กลับมาปกติ สธ.ก็จะรับผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุด หากคนในกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยงเดินทางไปไหนก็ต้อง

ไม่ต้องกักตัว ให้กักตัวเฉพาะคนที่ติดเชื้อและคนที่มีความเสี่ยงสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า natiiontv.)

-บุรีรัมย์ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ออกประกาศด่วนใครเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน แนวหน้า)

-จ.ปึงกาฬ ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ โดยกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงโดยจนท.สาธารณสุข บันทึกหมายเลข 14 วัน

-จ.ขอนแก่น ออกคำสั่งให้จัดงานคอนเสิร์ตในทุกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 6-18 เมษายน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ ()

- สธ.วางมาตรการหากคนในพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าจังหวัดไหน ให้ อสม.ในจังหวัดปลายทาง ชักถาม หากพบเป็นผู้มีประวัติเข้าสถานบันเทิง ก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ส่วนจะต้องใช้มาตรการกักตัวในจังหวัดปลายทางหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด

3.การติดเชื้อในเรือนจำราชิวาส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า สยามรัฐ tnthailand 77 kaoded)

-ผวจ.ราชิวาส แถลงข่าวการแพร่ระบาดภายในเรือนจำราชิวาส วางแนวทางหลักไว้ 2 ประการ คือ 1.ใช้เรือนจำราชิวาสเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ 200 คน และจัดเตรียม LQ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ไว้รองรับผู้ป่วยจำนวน 150 คน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดได้ 2. ผู้ต้องขังที่พื้นที่โทษจะใช้ LQ ศูนย์บำบัดยาเสพติดของ จ.ราชิวาส เป็นสถานที่กักตัว หากพื้นที่กักตัว 14 วัน จะส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคม สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ราชิวาส ไม่น่าหนัก ยัง ไม่มีมาตรการปิดจังหวัด ส่วนกิจกรรมต่างๆ จะมีการพิจารณาเป็นงานๆ จะชะลอหรือเลื่อนการจัดตามความเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน 77 kaoded)

- นพ.สสจ.ราชิวาส เผย ได้รับรายงานจนท.ชายที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ อายุ 25 ปี ติดโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.ราชิวาสราชชนครินทร์ Time Line ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเรือนจำจังหวัดราชิวาส สสจ.ราชิวาส ได้ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ จ.ราชิวาส พบเชื้อ 93 คน ไม่แสดงอาการ 91 คน อาการปานกลาง 1 คน อาการรุนแรง 1 คน โดยกลุ่มไม่แสดงอาการทั้ง 91 คน ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ กลุ่มอาการปานกลางและรุนแรง เข้าพักรักษาตัวในรพ.ราชิวาสราชชนครินทร์ กลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 96 คน พบติดเชื้อ 24 คน ไม่มีอาการ 23 คน มีอาการเล็กน้อย 1 คน เข้ารับการรักษาในรพ.ราชิวาสราชชนครินทร์ 24 คน ซึ่งได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของทั้ง 24 คน และได้ประสานสสจ.ที่ผู้เดินทางไปในจังหวัดนั้นแล้ว ได้แก่ ปัตตานี/สงขลา/สุราษฎร์ธานี/กรุงเทพมหานคร/และนครราชสีมา และกลุ่มเดินทางร่วมกิจกรรมที่จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดราชิวาสที่เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ ไปร่วมงาน 8 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อพบติดเชื้อ 5 คน เป็นผู้ต้องขัง 4 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 คน ยังพักรักษาตัวที่รพ.สุราษฎร์ธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชิวาส กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองผู้ต้องขัง 631 คน จากยอดรวม 2,334 คน พบติดเชื้อโควิด 127 คน เพิ่มใหม่อีก 1 คน ทุกคนไม่มีอาการรุนแรง ยกเว้น 4 คนที่รักษาอยู่ที่ รพ.ราชิวาสราชชนครินทร์ ส่วนกรณีผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี และเยาวชนกลุ่มต่างๆ 200 คน จาก 15 องค์กร แยกกักตัวหลังจากเดินทางมารายงานตัวและคัดกรองกับเจ้าหน้าที่แล้ว ตามโรงเรียนหรือบ้านพัก พบว่า 1 ใน 200 คน ที่กักตัวในสถานที่ศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.เมืองราชิวาส มีอาการไข้ ส่งตัวไปรักษาที่ รพ.สุโงโก-ลก แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-ผอ.โรงเรียนราชิวาส เผยคณะครูและนักเรียนกว่า 10 ราย ที่เข้าร่วม TO BE NUMBER ONE ที่สุราษฎร์ธานี ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กักกันตัว 14 วันภายในโรงเรียนฯ

4.การติดเชื้อที่สุพรรณบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-จ.สุพรรณบุรี ประกาศพบผู้ป่วยยืนยัน 5 คน และเป็นภาระระบาดเป็นกลุ่มก้อนในห้วงระยะเวลา 5 วัน (2-6 เม.ย) ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยแล้วรวม 30 คน มีทั้ง นศ.แพทย์ฝึกงาน พยาบาล แม่บ้านในโรงพยาบาล จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือใน รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช พบมีผู้ติดเชื้อภายในรพ.หลายราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thebangkokinsight)

-นพ.พงษ์นรินทร์ ชาตธีรสรณ์ ผอ.รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช กล่าวว่า ขณะนี้มีบุคลากรใน รพ. ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน พยาบาล แม่บ้านประมาณ 12 รายติดเชื้อโควิด แยกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงออกมา โดยเฉพาะในห้องคลอดและแผนกสูติรีเวช ได้ประกาศงดให้บริการแต่ยังรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่บุคลากรในรพ. 100 % และขอวัคซีนจาก สธ. 1 พันโดส ฉีดให้กับบุคลากรจะมาถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้

5. รัฐมนตรีกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็นเอ็น สปริงนิวส์ linetoday)

- มีรายงานการลาประชุมอย่างน้อย 3 คน เนื่องจากมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาทิ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางสาวตรีษฐ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ โดยทั้ง 3 รัฐมนตรี จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอกักตัว 14 วัน หลังได้ร่วมการประชุมกับ น.ส.ตรีษฐ ได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวแล้ว แพทย์ระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ตนจะขอกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยจะลาการประชุม ครม.วันที่ 7 เม.ย. จะทำงานอยู่ที่บ้าน เปิดมาหลังสงกรานต์กลับมาทำงานได้พอดี

6.คนบันเทิงติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า จส.100 sanook thestandard thaiPBS Mthai thebangkokinsight chiangmainews kapook)

-นักร้องหนุ่ม แสตมป์-อภิวัชร เอื้อถาวรสุข และนายณัฏพัฒน์ ประมะเจริญโรจน์ หรือ ป๊อปปี้ นักแสดงชื่อดัง โพสต์ในไอจี เผยตรวจว่า ผลเป็นบวกพบเชื้อ จากโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน)

-คนบันเทิงได้รับผลกระทบ ต้องตรวจหาเชื้อ หยุดงานเพื่อกักตัวเอง อาทิ ไอ้ต ปราโมทย์ ประกาศกักตัว 14 วัน และยกเลิกงานทั้งหมดหลังไปแสดงคอนเสิร์ตในย่านทองหล่อและมีผู้ป่วยติดเชื้อมาร่วมงาน ส่วนนักร้องสาว "ดา เอ็นโดรฟิน" ยกเลิกงานด่วนพร้อมกับไปตรวจหาเชื้อและกักตัวตรวจทันที หลังพบว่า ทีมงานติดเชื้อ ล่าสุดผลเป็นลบ ด้านนักแสดงสาว แอร์-ภัณฑิลา ฟูกลิน ก็ขอยกเลิกงาน พร้อมกักตัว 14 วัน หลังจากไปทริปทะเล พบกับบุคคลที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พร้อมไปตรวจหาเชื้อ ผลเป็นลบ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด และบริษัท นาดาว มิวสิค จำกัด ทุกคน กักตัว 14 วัน หลังจากที่ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปิน ติดเชื้อ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ยกเลิกงานนักแสดงโบรท - วิน เนื่องจากได้ไปร่วมกิจกรรมที่ วิลล่า เดอ บัว มีผู้ร่วมงานติดเชื้อ นอกจากนี้ พนักงานประชาสัมพันธ์ร้านคริสตัล คลับ โพสต์เฟซบุ๊ก ติดเชื้อพร้อมประกาศไทม์ไลน์ ส่วนพนักงานบริษัทเคลือบสี แห่งหนึ่ง ออกมา ยอมรับติดเชื้อและไปร่วมงานมอเตอร์โชว์

7.ห่วงการระบาด ระลอก 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน tnnthailand thaiPBS)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ว่า การระบาดในครั้งนี้นอกจากบทเรียนของปีที่แล้วจะเห็นได้ว่ายอดผู้ป่วยจะขึ้นเป็นหลักร้อยอย่างรวดเร็วจากสถานบันเทิง มาตรการการควบคุมสถานบันเทิงเป็นการยากมากที่จะให้ลดการระบาดของโรคโควิด 19 ปีนี้เราจะเห็นตัวเลขขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราผ่อนคลายกันมากเกินไป มาตรการในการป้องกันในช่วงสงกรานต์นี้ยังน่าเป็นห่วงมาก โอกาสที่จะมีการระบาดเป็นระลอก 3 ระลอก 4 และเป็นกลุ่มก้อนในที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีความเป็นไปได้ ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน ทั้งนี้ อัตราการให้วัคซีนของประเทศไทยน้อยมาก ถึงแม้ว่าทั่วโลกจะมีการฉีดวัคซีนถึงวันละ 15 ล้านโดส และยังคงอัตราในการฉีดขนาดนี้ ก็จะต้องใช้เวลาอีก 660 วันเกือบ 2 ปี จึงจะครอบคลุมประชากรโลกได้ 70% หรือถ้าเพิ่มอัตราเร่งในการฉีดวัคซีนกันให้ได้ 30 ล้านโดสต่อวันก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะครอบคลุมประชากรกลุ่มใหญ่หรือ 70% ของประชากรโลก ที่จะทำให้โรคนี้นุติหรือเบาลง ระยะเวลายังห่างไกลมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก สปริงนิวส์ สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ workpointtoday)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ระลอก 3 ขณะนี้ เข้าตามคุณสมบัติแล้ว คือคนติดเชื้อไม่มีอาการ กระจายไปทั่วแล้ว รอสัญญาณสุดท้าย การออกอาการ ที่ต้องเข้าโรงพยาบาล ที่เป็นอาการหนัก และต่อมาโพสต์อีกว่า ร.พ.ตั้งแห่งหนึ่ง ย่านรามคำแหง ตรวจคนไข้ ไตรฟ ทู ตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 ประมาณ 1,000 + ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึงเมื่อวาน 106 ราย (ประมาณ 9%) ส่วนใหญ่ไปเที่ยว สถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ สยามรัฐ

-นพ.พงศกร จินดาวัฒน์ ผอ.อาวุโสด้านการสื่อสาร รพ.กรุงเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ให้ทุกคนดูแลตัวเอง ระบาดรอบนี้ใหญ่มาก มาแรงกว่าสองเวฟแรกหลายเท่า คินเดียว ห้อง Lab แค 2 แห่ง ตรวจพบผลบวกเกือบ 100 ราย หลายรพ.ในกรุงเทพฯ ตรวจจนน้ำยาหมด ตัวเลขติดเชื้อหลัก 1,000 ต่อวัน กำลังจะมานะไม่ช้า ขอทุกคน ระวังตัวขั้นสูงสุดหลีกเลี่ยง ไม่ไปปาร์ตี้ ไม่ไปสถานบันเทิง เตรียมซื้ออาหาร ข้าวของที่จำเป็น เพื่อจะออกจากบ้านให้น้อยลง นับจากวันนี้ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตอนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์กลับบ้าน ingsหน้ากากรับอาบน้ำสระผม เปลี่ยน

สื่อผ้าพันที่

8. กองทัพอากาศชี้แจงไม่ได้ปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า)

- จากกรณีที่มีผู้โพสต์ Twitter เมื่อ 6 เมษายน 2564 โดยมีข้อความระบุว่า “ทหารอากาศพบผลตรวจโควิดเป็นบวก ทำไม่ไม่รายงานให้ประชาชนทราบ” นั้น ล่าสุด โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงว่า กองทัพอากาศมิได้ปกปิดข้อมูลแต่อย่างใด และได้ดำเนินการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องแจ้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.) ทราบ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และเฝ้าระวังป้องกันการติดต่อของโรคกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที

9. ยันแอสตราไซยาเนกเกิดลิ่มเลือด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ ()

- เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) ออกมาเผยว่า มีความเชื่อมโยงกันระหว่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา และอาการลิ่มเลือดอุดตัน ที่พบกับผู้ฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่งในทวีปยุโรป ชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน แต่เวลานี้ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับดังกล่าวขึ้น จำนวนผู้เกิดอาการลิ่มเลือดในสมองอุดตันในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอายุน้อยนั้นมีจำนวนมากกว่าที่คาด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (innnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิดเป็นเพียงมาตรการเสริมที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับคนในพื้นที่ระบาด การฉีดวัคซีนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ระบาด จะได้ผลดีที่สุดกับผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อเลย หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันประมาณ 14 วัน แต่ยังไม่ใช่วัคซีนภูมิคุ้มกันสูงสุด เนื่องจากต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 14 วัน เพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันทางทฤษฎีการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะสร้างภูมิคุ้มกัน 3 รูปแบบ คือ 1.ฉีดเข็มที่ 1 ภูมิคุ้มกันขึ้นระดับหนึ่ง เมื่อฉีดเข็มที่ 2 ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับที่ป้องกันได้ดีที่สุด เน้นย้ำเสมอว่ายังไม่มีการฉีดวัคซีนใดป้องกันได้ 100% 2.ฉีดครบ 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันในระดับป้องกันโรคได้ และอยู่ต่อเนื่องไปอีก 3-5 เดือน อาจต้องฉีดซ้ำทุกปี และ 3.ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว มีระดับภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด และภูมิคุ้มกันอยู่นานหลายปีหรือตลอดชีวิต เน้นย้ำว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ไม่ได้แปลว่าโรคจะหายไปทันที ทุกคนยังต้องป้องกันตัวเอง จึงต้องเน้นย้ำเรื่องสวมหน้ากากอนามัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ได้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ thebangkokinsight)

- กรมควบคุมโรค ออกแนวทางการปฏิบัติ จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้น "ริน รด พรหม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" หลีกเลี่ยงจัดในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ รดน้ำโดยเรียงแถวระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากทุกคน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ส่วนการจัดงานสงกรานต์ ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเช่นกัน สวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด) (ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus nationtv. thebangkokinsight)

- กรมอนามัยเผย ผลสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกัน "โควิด-19" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. -4 เม.ย. 64 ภาพรวมประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธารณะร้อยละ 92.3 และเมื่อไปขนส่งสาธารณะร้อยละ 94.5 สำหรับสถานที่ที่ประชาชนไม่สวมหน้ากากมากที่สุดได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้องคาราโอเกะ ฟิตเนส โรงยิม และสถานที่ท่องเที่ยว ตามลำดับ ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางในช่วงสงกรานต์เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะ การสวมหน้ากากตลอดเวลา หากเป็นประเภท เครื่องบินขอให้งดหรือเลี่ยงกินอาหารบนยานพาหนะโดยรับใส่ถุงมาแทน ย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือเข้าประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

- รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ขอคนไทยอย่าลืมนั่งรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้ขณะนี้จะเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ และขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งเรื่องห้ามการเดินทาง และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่สาดน้ำ ประแป้ง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

- กทม. จัดชุดตรวจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด หักงำขับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv)

-ผวจ.ชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ สร้างความมั่นใจให้ชาวชุมพรและผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ควบคุมการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการพ่วงนี้

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา- กัญชง

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)

-อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานกัญชา-กัญชง ตามนโยบายการส่งเสริมการปลูกกัญชา-กัญชงของ รรมช.กษ. นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ที่ กรมฯ ทำร่วมกับ สธ. ในโครงการกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล ซึ่งมีเกษตรกร 7 รายเข้าโครงการ ทั้งนี้ในอนาคต หาก สธ. ขยายโครงการไปจังหวัดต่างๆ กรมฯ ก็พร้อมจะเข้าไปสนับสนุนทางวิชาการในเรื่องการปลูกและการดูแลควบคุมกันไป

ข่าวประเด็นผลกระทบ

-